

บทที่ 26
 บทบาท และ ขอบเขต
 ของคริสตจักร
 ในการประกาศพระกิตติคุณ

เป้าหมาย เพื่อชี้ให้เห็นถึง ขอบเขต และ วิธีการ ในการประกาศ
 พระกิตติคุณ ที่พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนให้คริสตจักรปฏิบัติ

ข้อพระคัมภีร์ กิจการ 1/4-14, 2/1-8, 37-38

อัครภท พระเยซูตรัสว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็น
 ชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ ยกเว้นมาทางเรา"

โยฮัน 14/6 พระคัมภีร์ตอนนี้ บอกให้เราทราบว่า พระเยซู
 เป็นทางเดียวเท่านั้น

ในโยฮัน 3/16 (เปิดอ่านจากพระคัมภีร์) บอกให้เราทราบว่า
 พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้ มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดพ้น แต่การ
 ที่จะรอดพ้นได้นั้น เขาจะต้องทำตามเงื่อนไขของพระเจ้า และการ
 ที่จะมาพบกับความรอดพ้นนั้น มีขบวนการจำเป็นอยู่ 2 ประการ

- 1) ต้องมีคนออกไปบอก หรือประกาศให้รู้
- 2) ผู้ที่ไต่ฟัง ได้รับ หรือรู้แล้ว จำเป็นจะต้องตัดสินใจรับพระ
 เยซู เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด กลับใจใหม่ ละทิ้งความผิดบาป

โลกกำลังหิวโหย

การประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์ ก็เหมือนกับการที่มีคน
 ไปพบแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เขามีความยินดีมาก กินจนอิ่ม และรู้
 ว่ามีอาหารพอเพียงสำหรับทุกคน จึงออกไปป่าวประกาศบอกคนทั้ง
 หลายควยความยินดี เชิญคนทั้งหลายที่กำลังหิวโหย ให้ไปรับประทาน
 อาหารนั้นควย

1. ขอบเขตของการประกาศพระกิตติคุณ คือ ทั่วโลก กจ.1/8
 กรุงยูซาเล็ม หมายถึง เมืองที่เราอยู่
 มลฑลยูคาย หมายถึง ประเทศที่เราอยู่
 มลฑลซมะเรีย หมายถึง ประเทศใกล้เคียง
 ทุกหนทุกแห่งทั่วโลก หมายถึง ทุกชาติ ทุกภาษา
 ตลอดเวลา 2,000 ปี คริสตจักรได้ ประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลก
 ความพระมหามัณูชาของพระเยซูคริสต์ แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงอยู่ที่ เป็น
 หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนที่จะทำให้พระมหามัณูชา
 นี้สำเร็จ แต่ในเวลาเดียวกัน เราพึงระลึกว่า การประกาศกับคนทั่วโลก
 กับประกาศกับคนที่อยู่ใกล้เคียงกับเรา เป็นสิ่งที่จะต้องกระทำ
 ควบคู่กันไป

2. คริสเตียนทุกคน มีความรับผิดชอบในการประกาศเรื่องพระคริสต์
 พระมหามัณูชาของพระเยซู ไมโซมิไว้สำหรับสาวกรุ่นแรกเท่านั้น
 แต่มีไว้สำหรับทุกคนที่เชื่อในพระเยซู ไม่ว่าจะยุคใด สมัยใด
 ขอพึงระวัง ก็คือ คนเป็นจำนวนมากเข้าใจว่า การประกาศ
 เรื่องพระคริสต์ เป็นหน้าที่ของ ศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ กรรมการ
 หรือเจ้าหน้าที่ของโบสถ์เท่านั้น แต่ความจริงเป็นหน้าที่ของทุกคน

กองทัพที่มีแต่นายพลออกไปสู้รบ

สภาพของคริสตจักร ไม่ควรเป็นเหมือน กองทัพที่มีแต่นายพล
 หรือผู้นำออกไปทำงานเท่านั้น ถ้าเป็นอย่างนั้น จะไม่มีกำลังเพียงพอ
 ที่จะเอาชนะข้าศึกได้เป็นแน่ การประกาศพระกิตติคุณก็เช่นเดียวกัน
 ทุกคนต้องออกไปทำสงครามร่วมกัน ออกไปเป็นพยานโดยพร้อมเพรียง
 กัน จึงจะประสบความสำเร็จ

3. ทำอย่างไร การประกาศพระกิตติคุณจึงจะประสบความสำเร็จ ?

ก. เราต้องระลึกว่า เราไม่ได้ทำงานนี้ตามลำพัง

พระเยซูคริสต์ว่า ฤทธานุภาพทั้งสิ้น ในสวรรค์ก็ ในแผ่นดินโลกก็ ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงออกไป สั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา...นี่แหละ เราจะอยู่กับ เจ้าทั้งหลายเสมอไป เป็นนิตย์ จนกว่าจะสิ้นยุค"

ดังนั้น เวลาเราออกไปเป็นพยาน เราควรระลึกอยู่เสมอว่า พระเยซูอยู่กับเรา และพระองค์มีฤทธานุภาพทั้งสิ้น

ข. เราต้องรักการอธิษฐานวิงวอน

การอธิษฐานต้องเป็นสิ่งที่เราทำควบคู่กันไปใน การเป็นพยาน เพื่อขอการทรงนำพาจากพระเจ้า และพระองค์จะไต่ทรงเตรียมจิตใจของผู้ที่เราจะเป็นพยานด้วย เพื่อเขาจะมีใจพร้อมที่จะรับพระกิตติคุณ ท่านจะพบว่า ท่านยิ่งอธิษฐานมากเท่าใด ก็ยิ่งจะประสบความสำเร็จในการเป็นพยานมากเท่านั้น บางครั้งคนไม่สนใจฟัง ไม่ยอมกลับใจรับเชื่อ ก็อย่าเพิ่งท้อใจ แม้ยังไม่มีโอกาสเป็นพยานกับเขามากนัก แต่ถ้าเรายังอดทนอธิษฐานเผื่อเขาต่อไป วันหนึ่งเขาจะมีใจเปิดออกยอมรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ค. เอาใจใส่ในการอบรมฝึกฝน

ก่อนที่สาวกของพระเยซูจะออกไปทำงาน พระเยซูได้ใช้เวลาในการอบรม ฝึกฝนกับเขา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

การอบรมฝึกฝน เป็นสิ่งจำเป็น และจะช่วยการเป็นพยานได้มาก เพราะจะช่วยให้เรารู้วิธีเป็นพยาน รู้วิธีเข้าถึงใจคน การขาดการอบรมฝึกฝน จะทำให้ท้อใจได้ง่าย ๆ และนอกจากนี้การขาดหลักการและวิธีการในกฎทำงาน อาจเป็นการทำลายมิตรภาพ จนทำให้หมดโอกาสในการเป็นพยาน ในที่สุด ดังนั้น เราควรเอาใจใส่ ในการอบรมฝึกฝนให้มาก อย่าอวดตัว คิดว่ารู้หมดทุกอย่างแล้ว เพราะคนที่คิดว่ารู้อะไรหมดทุกอย่างแล้ว คือคนที่ไม่รู้อะไรเลย คนเราหยุดเรียน หยุดอบรมฝึกฝน หากความรู้เมื่อใด ก็จะหยุดก้าวหน้าเจริญเติบโต เมื่อนั้น